

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

Số: **3674**/UBND-CA

V/v tăng cường công tác bảo đảm
TTCC – TTĐT trên địa bàn thị xã
địp tết Dương lịch, tết Nguyên đán
Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hương Trà, ngày **29** tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thời gian qua, trên toàn địa bàn thị xã đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp nhằm lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị (TTCC-TTĐT) nên tình hình trật tự công cộng và mỹ quan đô thị trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số địa phương lơ là, không triển khai thực hiện nhiệm vụ dẫn đến tình hình TTCC-TTĐT có dấu hiệu phức tạp trở lại. Trong đó nổi lên là khu vực chợ Tứ Hạ (và các tuyến đường Nguyễn Khoa Thuỳên, Nguyễn Khoa Minh, Lê Đình Dương), khu vực chợ Hương Toàn và khu vực chợ Bình Tiến thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lề đường để buôn bán, người mua hàng dừng đỗ xe không đúng quy định, gây mất TTATGT, TTCC-TTĐT.

Thực hiện Công văn số 12102/UBND-GT ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp phép, sử dụng lòng đường, đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/01/2019 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/01/2019 của Thị uỷ Hương Trà về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/9/2022 của Thị uỷ Hương Trà về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2. **Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao thông; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thị xã nếu để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn, tuyến đường được giao, phân công quản lý.**

3. Rà soát, đề ra phương án sắp xếp, xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương (đám tang, đám cưới, đám hỏi, liên hoan...). Trong trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức

các hoạt động cộng đồng phải xin phép cơ quan chức năng và có phương án tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

4. Huy động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng đô thị, dân quân tham gia tích cực công tác đảm bảo TTĐT-TTCC gắn với hoạt động Ngày Chủ nhật xanh để lan tỏa, phát huy, hiệu quả.

5. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường phát huy vai trò, phối hợp với lực lượng trật tự đô thị, bảo vệ dân phố thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo TTĐT- TTCC theo khu vực phụ trách; các trường hợp chây ì, cố tình không chấp hành thì kiên quyết xử lý, kiến nghị không cho phép buôn bán, kinh doanh; phối hợp với lực lượng CSGT- TT, Công an thị xã tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTCC- TTĐT trên địa bàn phụ trách.

6. Đối với các tuyến trung tâm, trọng điểm, “bộ mặt” của địa phương đã được lập lại trật tự, ngăn nắp trước đây thì phải thực hiện quyết liệt, triệt để, nhất là việc yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán không được để hàng hóa, vật dụng, biển hiệu, biển quảng cáo... lấn chiếm vỉa hè; hướng dẫn khách hàng thực hiện việc để phương tiện trên vỉa hè phải gọn gàng, ngăn nắp, thống nhất.

7. Đối với các khu vực công cộng phức tạp như Chợ Tứ Hạ (và các tuyến đường Nguyễn Khoa Thuỳên, Nguyễn Khoa Minh, Lê Đình Dương); khu vực chợ Hương Toàn và khu vực chợ Bình Tiến. Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ, xã Hương Toàn và xã Bình Tiến phải quyết liệt ra quân, xử lý triệt để, đảm bảo lập lại TTCC- TTĐT trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để tình hình liên quan trật tự đô thị, trật tự công cộng phức tạp, mất mỹ quan.

Nhận được Công văn này, yêu cầu đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, CATX.

4

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hùng